

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

สมัยสามัญที่ 2/2562

วันที่ 17 เมษายน 2562

ณ หอประชุมธรรมภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิเจน แซ่ซื่อ	ประธานสภา อบต.	วิเจน แซ่ซื่อ	
2	นายวุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	รองประธานสภา อบต.	วุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	
3	นายเรวัตร แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เรวัตร แก้วเปี้ย	
4	นายเป็ง ฟูใจ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เป็ง ฟูใจ	
5	นายแผน จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.2	-	ลา
6	นายวีระศักดิ์ แจ่มตา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	-	ลา
7	นายสุข ทิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สุข ทิจันทร์	
8	นายจักริน ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	จักริน ทิพย์คำ	
9	น.ส.เขวภา พิมพ์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.4	เขวภา พิมพ์โพธิ์	
10	นายเผ่า คำจ้อน	สมาชิกสภา อบต.ม.5	-	ลา
11	นายบุญเลิศ มั่นขวน	สมาชิกสภา อบต.ม.6	-	ลา
12	นายบุญนาค การุณประชา	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญนาค การุณประชา	
13	นายปาน นาครุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ปาน นาครุ่ง	
14	จ.ส.อ.อนันต์ ทิ้วงาม	สมาชิกสภา อบต.ม.8	อนันต์ ทิ้วงาม	

15	นางชลิตา จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.9	-	ลา
16	นายบุญสี ศรีทิพย์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	บุญสี ศรีทิพย์	
17	นางกัจจira ใจมา	สมาชิกสภา อบต.ม.10	-	ลา
18	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	เฉลิม ตะมะ	
19	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	สม นาคลอย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายอดุลย์ คันทะเรศร์ ปลัด อบต.ชัยชุมพล/เลขานุการสภา

2.นายมาตรี อินมา นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ

ประธานสภา แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่
อย่างไร

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

1)ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ประธานสภา เนื่องจากผู้บริหารเสนอญัตติโอนงบประมาณเพื่อให้สภาพิจารณา เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จึงให้เลขานุการดำเนินการ

เลขานุการสภา

แจ้งข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการโอนงบ

กองสาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์อื่น

ป้ายโครงเหล็ก ตั้งไว้ 5,400 บาท เพื่อเป็นค่าป้ายโครงเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร เสา 2 นิ้ว 2 ท่อน สูง 2.20 เมตร ตามแบบและประมาณที่กำหนด จำนวน 3 ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 15

โอนลดจาก

แผนงานการสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา โอนลด 5,400 บาท คงเหลือ 26,400 บาท

กองสวัสดิการสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 2,100 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่องๆละ 700 บาท รวมเป็นเงิน 2,100 บาทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2561และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 69

โอนลดจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสิทธิบทบาทและหน้าที่และพัฒนาศักยภาพสตรี โอนลด 2,100 บาท คงเหลือ 19,486 บาท

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเสนอ

2) ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างลำเหมืองลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาป่า หมู่ 2 ตำบลชัยชุมพล ปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร งบประมาณ 487,000 บาท

ประธานสภา ด้วยผู้บริหาร อบต ได้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาอนุมัติเงินสะสม จึงให้เลขานุการสภาดำเนินการ

เลขานุการสภา แจ้งข้อระเบียบและกฎหมาย ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายในเดือนใบคังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันอัตร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

ทุนสำรองเงินสะสม ณ ปัจจุบัน	เงินสะสม ณ ปัจจุบัน	เงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. (เฉพาะเทศบาลและ อบจ.)	ก้นเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย	สำรองงบบุคลากรประมาณ 3 เดือน	สำรองร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อใช้บริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัย	เงินสะสมคงเหลือ
15,386,757.47	22,287,208.22		2,203,000	3,600,000	4,936,718.60	11,547,489.62

โครงการที่ขออนุมัติ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคาคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาป่า หมู่ 2 ตำบลชัยจุมพล ปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร ตามแบบและประมาณการของกองช่าง งบประมาณ 487,000 บาท เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-64) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 25

เหตุผลเนื่องจากขณะนี้ อบต.ชัยจุมพลยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและไม่มีเงินรายจ่ายคงเหลือที่จะโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ได้เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนจึงเสนอโครงการให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ โครงการก่อสร้างลำเหมืองคาคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาป่า หมู่ 2 ตำบลชัยจุมพล ปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 400 เมตรตามแบบและประมาณการของกองช่าง งบประมาณ 487,000 บาท

3)การคัดเลือกตัวแทนสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภา มอบให้เลขานุการดำเนินการ

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลเมื่อวันที่10 เมษายน2560 นั้น เนื่องจากว่า กรรมการในส่วนของสมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกนั้น ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน2562 จึงต้องมีการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนที่ว่างภายใน45 วันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยวิธีการคัดเลือก

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ดังนี้

ให้ดำเนินการประชุมสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยวิสามัญ

ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

การเสนอชื่อต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน และต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม

หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก

ให้ประธานสภามีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระดำรงตำแหน่งครั้งต่อไปคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ลำดับต่อไปขอให้ประธานสภาได้ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นกรรมการ ตามลำดับดังนี้

1.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล จำนวน 3 ท่าน

นายสม นาคลอยเสนอชื่อ นายสุข ทิจันทร์

ผู้รับรอง 1.น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์ 2.นายบุญนาค การุญประชา

จ.ส.อ.อนันต์ ทิวังาม เสนอชื่อ นายสม นาคลอย

ผู้รับรอง 1. นายบุญสี ศรีทิพย์ 2.นายปาน นาครุ่ง

นายเป็ง พูใจ เสนอชื่อ นายเฉลิม ตะมะ

ผู้รับรอง 1.นายเรวัตร แก้วเปี้ย 2.นายจักริน ทิพย์คำ

ประธานสภา ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหม ถ้าไม่มี การเสนอสมาชิกสภาครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ดังนี้ 1. นายสุข ทิจันทร์ 2. นายสม นาคลอย 3.นายเฉลิม ตะมะ

2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

จำนวน 3 ท่าน

นายบุญสี ศรีทิพย์ เสนอชื่อ จ.ส.อ.อนันต์ ทิวังาม

ผู้รับรอง 1. นายสม นาคลอย 2.ปาน นาครุ่ง

นาย เสนอชื่อ น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์

ผู้รับรอง 1.นายบุญนาค การุญประชา 2.นายสุข ทิจันทร์

นายเป็ง พูใจ เสนอชื่อ นายเรวัตร แก้วเปี้ย

ผู้รับรอง 1.นายเฉลิม ตะมะ 2.นายจักริน ทิพย์คำ

ประธานสภา ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอชื่ออีกไหม ถ้าไม่มี การเสนอสมาชิกสภาครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ดังนี้ 1.จ.ส.อ.อนันต์ ทิวังาม 2.น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์ 3.นายเรวัตร แก้วเปี้ย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

ปลัด อบต. แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

แจ้งกำหนดการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจัดบริการแต่ละหมู่บ้าน

ประธานสภา เจริญ ผอ.กองช่าง มารับทราบปัญหา สอบถามการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

จ.ส.อ.อนันต์ ทิวังาม เสนอให้ผู้บริหารชุดลอกคลองแม่พร่องช่วงนี้เนื่องจากน้ำในลำคลองแม่พร่องแห่งนี้สามารถชุดลอกและกำจัดผักตบชวาได้ อีกเรื่องคือกรณีกองช่างส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจในหมู่บ้านให้แจ้งสมาชิกสภาของแต่ละหมู่บ้านทราบด้วย

นายบุญสี ศรีทิพย์ สอบถามและติดตามการขอลูกกรังไปซ่อมแซมแต่ละหมู่บ้าน

นายเป็ง ฟูใจ เสนอแนะให้ผู้บริหารลัดคิวการจัดเก็บขยะในกรณีมีการจัดงานวัดเนื่องจากขยะจะตกค้างเยอะ

นายจักริน ทิพย์คำ เสนอผู้บริหารกรณีจัดประชุมโดยเชิญชาวบ้านมา ขอให้ม้น้ำดื่ม อาหารให้ด้วย

(ลงชื่อ) อดุลย์ คันทะเรศรี ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอดุลย์ คันทะเรศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

(ลงชื่อ) วิเจน แซ่ซื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิเจน แซ่ซื่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล